



Title :	ไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ จะตลาดได้อย่างไร ?
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เชิงวิจัย
Date :	นักษัตรเดือน มิถุนายน 2560 ฉบับที่ 571 หน้า 5

ไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ จะตลาดได้อย่างไร...?

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายนนี้ ที่ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาธรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการจัดการได้จัดสัมมนาหัวข้อ “โอกาสธุรกิจในสังคมผู้สูงอายุ” โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนายธำรง ธวัชชะชุม รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดบรรยายและปาฐกถาพิเศษท่ามกลางนักวิชาการและนักธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาอย่างเนืองแน่น

ดร.ฉัตรฤดี จงสุริยภาค คณบดีสำนักวิชาการจัดการ เปิดเผยว่า ประชากรโลกได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็ในญี่ปุ่นหรือสหรัฐอเมริกา รวมถึงจีน เช่นเดียวกันกับประชากรในประเทศไทยที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มจำนวนมากขึ้น 15% ของประชากรทั้งหมด 10 ล้านคน และคาดว่าจะใน 6 ปีข้างหน้าจะเพิ่มเป็น 25% และมากกว่า 70% ในปี 2568 การสัมมนาครั้งนี้เพื่อนำไปสู่การปรับ

ตัวทางธุรกิจสร้างโอกาส อาชีพ และรายได้ เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมั่นคง และยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสังคมผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจในสังคมผู้สูงอายุมีอยู่ 8 ประเภทหลัก ได้แก่ เวชภัณฑ์และการดูแลสุขภาพ, ระบบการการเงินผู้สูงอายุ, สินค้าอุปโภค บริโภค, การท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ, ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ, วัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอายุ และอสังหาริมทรัพย์ จึงได้เชิญวิทยากรที่เกี่ยวข้องร่วมเสวนาด้วยทางด้าน SCG Eldercare Solution ก็ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการการเตรียมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและเผยแพร่กลุ่มธุรกิจรุ่งในตลาดผู้สูงอายุ ได้แก่ อุตสาหกรรมสินค้าแปรรูป เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งได้แก่ กลุ่มเครื่องใช้ภายในบ้าน อุตสาหกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์ เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Organic อุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น



Title :	ไท่ยกักรั้สู้สู้งัฒนผู้สู้งัตยู เจาระตศกตไต้ยักรั้
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เชีงงักรั้
Date :	พ้กัร้นกัร้งเตีองน ม้ดหายน ๑560 คณ้มนกั 571 ยหม้า 5

